

MECO นำเสนอวิธีการทำน้ำบริสุทธิ์ ยกระดับ ประสิทธิภาพและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- เพื่ออนาคตของน้ำที่ใสสะอาด

MECO ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์วิศวกรรมเพื่อการทำน้ำบริสุทธิ์ ประกาศเปิดตัว smartANALYTICS(R) ซึ่งเป็นวิธีการที่นำการวิเคราะห์บิกดาต้าและความเชี่ยวชาญภายในองค์กร มาผสานเข้ากับเครื่องและระบบทำน้ำบริสุทธิ์ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในขณะที่การรวบรวมข้อมูลและการติดตามกระแส เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เทคโนโลยี MECO smartANALYTICS(R) ได้รับการออกแบบเพื่อคาดคะเนและสนับสนุนความต้องการของลูกค้าในการทำให้ระบบน้ำของพวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

MECO smartANALYTICS(R) ช่วยให้ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ของลูกค้าสามารถรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติการจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับระบบอื่น ๆ ที่เหมือนหรือคล้ายกัน การวิเคราะห์บิกดาต้าและการรวบรวมข้อมูลจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้แบบทันทีที่ต่อหน้า หรือมองเห็นรูปแบบการทำงานต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น และด้วยเหตุนี้ จึงช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว เพื่อให้พวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของระบบ และจัดการกับทรัพยากรต่าง ๆ ตามความจำเป็นในการใช้งาน

“การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์นั้นดีกว่าการบำรุงรักษาเชิงรับ” จอร์จ จีเซล ประธาน MECO กล่าว “หากคุณลองพิจารณาระบบการทำน้ำบริสุทธิ์โดยรวมนั้น จะเห็นได้ว่าการคาดคะเนนั้นมีบทบาทค่อนข้างมาก โดยนอกจากอัตราการใช้พลังงานและการบำบัดน้ำแล้ว ยังมีการใช้สารเคมี การทำความสะอาด และอายุการใช้งานเมมเบรน และการทำความสะอาดไส้กรอง ทีมงานของเราสามารถแบ่งปันความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในมือ

“การทำน้ำให้บริสุทธิ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในเชิงรุก และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการในโรงงานด้วยความเชี่ยวชาญสูงสุด”

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MECO smartANALYTICS(R) ได้ที่ www.meco.com/meco-smart-analytics

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: สามารถขอรูปภาพ วิดีโอ และนัดสัมภาษณ์ตัวแทนของบริษัทได้

เกี่ยวกับ MECO:

MECO เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์วิศวกรรมสำหรับการทำน้ำบริสุทธิ์ โดยให้บริการแก่อุตสาหกรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้ MECO ยังเป็นผู้ผลิตระบบทำน้ำบริสุทธิ์ชั้นนำของโลก สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ เทคโนโลยีชีวภาพ

และเกสซกรรม ซึ่งนำบริษัทถือเป็นส่วนประกอบหลักในกระบวนการผลิตยา MECO ยังจัดหาระบบทำน้ำบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีทันสมัยให้แก่กองทัพสหรัฐ MECO มีสำนักงานใหญ่อยู่ในรัฐลุยเซียนา และมีโรงงานในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส เมืองแมนเดอวิลล์ รัฐลุยเซียนา เมืองโลมรีค ประเทศไอร์แลนด์ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และไนสิงคโปร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.meco.com

สื่อมวลชนติดต่อ:

Natolie Herold
nherold@meco.com
985-249-5591